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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๔  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจาก สภากาชาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รัฐวิสาหกิจ และกระทรวงยุติธรรมเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

 
เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 
สภากาชาดไทย 

มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวง  
๒. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ  
๓. กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
๔. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
๕. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   
๖. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
๗. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
๘. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
๙. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  
๑๐. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
๑๑. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๑๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๑๓. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
๑๔. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
๑๕. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
๑๖. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  
 
 



๒ 
 

มาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 
๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
๒. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
๒. กรมบังคับคดี 
 

ผลการพิจารณา 

สภากาชาดไทย      ๘,๘๕๔,๐๒๑,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสภากาชาดไทยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในหลาย ๆ ด้าน แต่ขอ
สอบถามว่าเหตุใดสภากาชาดไทยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลลดลงต่อเนื่อง 

- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนงบลงทุน พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอสอบถามว่ามีสาเหตุจากอะไร ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณลดลง 

- เมื่อปลายปี ๒๕๖๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความส าเร็จในการคิดค้นวัคซีน
ป้องกันไวรัสโควิด ๒๐๑๙ หรือ ChulaCov 19 ขอสอบถามว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร และวัคซีนที่จะ
ผลิตออกมาจะรับมือกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่ 

- ปัจจุบันสภากาชาดไทยมีนโยบายต่อการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
มีสิทธิบริจาคโลหิตอย่างไร และได้น าแนวทางของต่างประเทศต่อเรื่องดังกล่าวมาศึกษาหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- สาเหตุที่งบประมาณของสภากาชาดไทยลดลง เนื่องจากไม่มีงบลงทุนส าหรับโครงการ 

ขนาดใหญ่ ท าให้ปีงบประมาณหลายปีที่ผ่านมาได้รับเงินสนับสนุนลดลงจากเดิม 
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย คือ สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ที่มีผลให้ต้องยุติการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม สภากาชาดไทยได้ก าชับผู้รับเหมาให้เร่งการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุด เพ่ือให้
สภากาชาดไทยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการได้ตรงตามเป้าหมาย รวมไปถึงการให้
บริษัทคู่สัญญาเร่งผลิตและจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ดังนั้น ในภาพรวมทั้งหมดคาดว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณของสภากาชาดไทยจะท าได้ตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

- การด าเนินการเกี่ยวกับโลหิตนั้น สภากาชาดไทยไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะการรับบริจาค
โลหิตเท่านั้น แต่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการคัดกรองโลหิตที่ได้รับเพื่อให้โลหิตที่ถึงมือผู้รับมีคุณภาพควบคู่กันไป  

- สภากาชาดไทยสร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก าหนดหลักสูตรที่สามารถ
สอดแทรกการท าให้เยาวชนเห็นถึงความส าคัญของการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันผ่านการบริจาคโลหิต  
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิต 

 



๓ 
 

- กรณีการเปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศบริจาคโลหิตนั้น ถือเป็นวาระส าคัญของ
สภากาชาดไทย โดยปัจจุบันท างานร่วมมือกับเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรภาคประชาชน เพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และลดระยะเวลาการห้ามบริจาคให้สั้นลง แต่ทั้งหมดต้องให้ผลการศึกษาและวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์อีกครั้ง และยืนยันได้ว่าการท างานของสภากาชาดไทยในประเด็นนี้ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ต้องการ
ให้เกิดความปลอดภัยมากท่ีสุด 
  - ความคืบหน้าการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด ๒๐๑๙ สภากาชาดไทยมีส่วนการพัฒนาวัคซีน
สองประเภท ได้แก่ ๑. วัคซีน mRNA มีผลการทดสอบที่น่าพอใจ แต่ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนต ารับยากับ
คณะกรรมการอาหารและยา ๒. วัคซีนจากใบยา อยู่ระหว่างการทดสอบกับมนุษย์ในระยะที่ ๒  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การออกท างานในพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาดไทย ควรท างานประสานกับฝ่าย

ปกครองในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมมากท่ีสุด 
- สภากาชาดไทย ควรพิจารณาเพ่ิมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตระหนักถึง

ความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และบริจาคร่างกาย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้สภากาชาดไทย 

ส่งเอกสารข้อมูลสถิติคนไทยในหลาย ๆ ด้านที่บริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย 
 

ผลการพิจารณา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     ๗,๑๐๘,๙๗๘,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จ านวนมาก แต่พบว่าเข้ามาท างานในระบบราชการ 

ได้ไม่นานเพียงพอที่จะพัฒนางานทางด้านต่าง ๆ จึงขอสอบถามว่าส านักงานปลัดจะแนวทางในระดับนโยบาย
เพ่ือรักษาให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้อยู่กับทางราชการอย่างไร 

- ปัจจุบันโลกให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ขอสอบถามว่าหน่วยงานมีแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทุกระดับอย่างไร   

- การตั้งตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บางส่วน 
อาจไม่แสดงให้ เห็นถึงความทะเยอทะยานมากนัก เช่น การตั้ งอันดับของความสามารถการแข่งขัน  
ด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD (International Institute for 
Management Development : IMD) ของปี ๒๕๖๕ ในอันดับที่ ๓๐ แต่ปี ๒๕๖๖ กลับตั้งเป้าหมายในอันดับ
ที่ ๓๖ ซึ่งลดต่ าลง จึงขอสอบถามว่าเหตุใดถึงค่าเป้าหมายลดลง 



๔ 
 

- ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดของเด็กลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาในระยะยาว ขอสอบถามว่า กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีมาตรการเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- สัดส่วนงบประมาณส าหรับการวิจัยต่อ GDP ของประเทศไทยอาจไม่สูง แต่อีกด้านหนึ่ง
ต้องการทราบผลงานวิจัยที่ออกมา ได้มีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็นจ านวนเท่าใด 

- ภายหลังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แยกออกมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อดีและข้อเสีย โดยข้อเสียนั้นหน่วยงานมีแนวทางปรับปรุงการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างไร 

- สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไม่มีงานท าเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงความสามารถในการช าระหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ขอสอบถามว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะมีแนวทางติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท าอย่างไร 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตบุคลากรตามความต้องการของประเทศ ขอสอบถามว่ารัฐบาลได้อนุมัติเงินประเดิมให้กับกองทุนแล้ว
หรือไม่  

- ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะด าเนินการ 
กับมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ออกนอกระบบราชการอย่างไร และมีเป้าหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง 
ออกนอกระบบหรือไม่ และท่ีผ่านมาการก าหนดให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 

- - ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและส าเร็จ
กลับมาบรรจุเป็นพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณส าหรับการทุนการศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิตปีละ ๑ ล้านบาท 

 - ขอทราบแนวทางการบริหารองค์ให้มีประสิทธิประภาพและการบริหารเงินนอกงบประมาณ  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- กรณกีารก าหนดตัวชี้วัดผลการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 - กรณีการบริหารจัดการในระบบงานวิจัยพัฒนาก าลังคนและสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัย  

ให้อยู่ในระบบงานวิจัย หน่วยงานด าเนินการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงานวิจัย เพ่ือก าหนดให้นักวิจัยสามารถ
เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและสามารถน าผลงานวิจัยน ามาเลื่อนต าแหน่ง  

 - กรณีแนวโน้มนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานตนเองและตลาด 

 - กรณีสัดส่วนบุคลากรด้านอาชีพจ านวนน้อยกว่าบุคลากรด้านสามัญ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้
บุคลากรด้านสายอาชีพมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 

 - หน่วยงานได้มีการส่งเสริมนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลาและ
ความรู้หลากหลาย (Non Degree) พัฒนาทักษะด้านอาชีพต่อไป 

 - กรณีการจัดการด้านโครงสร้างงานวิจัยประกอบด้วย ๑. กลุ่มงานนโยบายและงบประมาณ 
๒. กลุ่มทุน และ ๓. กลุ่มปฏิบัติงานวิจัย เมื่อแบ่งประเภทงานวิจัยแล้วท าให้ลดภารกิจซ้ าซ้อน 

- กรณีการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาที่ผ่านมา ๓ ปี ประสบปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานได้แก้ปัญหาโดยการลดค่าเทอมให้กับนักศึกษาและจัดท า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และจ้างงานบัณฑิตจบใหม่สู่ต าบล 
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- กรณีนโยบายของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนและ
หลักสูตรที่ประเทศมีความต้องการนักเรียนที่มีศักยภาพสามารถได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี 

- กรณีกองทุนเพ่ือการพัฒนาการอุดมศึกษาอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ
บูรณการร่วมกับส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 

- กรณีหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ๕ - ๑๐ เท่า ของ
งบประมาณการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา  

- โครงการ Thai KOSEN เป็นโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มิติใหม่สร้างคนสู่อุตสาหกรรมไทย รับสมัครผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษา 
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- กรณีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในก ากับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมสามารถด าเนินการออกจากระบบได้ ส่วนมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ยังไม่มี
ความพร้อมสามารถเตรียมความพร้อมก่อนได้ 

- กรณีการบริหารองค์การมหาชนถูกตรวจสอบและประเมินการบริหารขององค์กร 
จากส่วนกลางต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรพิจารณาแนวทางการปฏิรูป

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้ผู้ ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ที่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนราชการในสังกัดหลาย
หน่วยงาน แต่พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความถนัดในด้านวิชาการ ดังนั้น ควรปรับปรุงกระบวนการเรียน  
การสอนที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติมากขึ้น  

- ภาคการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้เพ่ิมขึ้น แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกับ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น ควรหาช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดการท างานและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในระยะยาว 

- ปัจจุบันหลายหน่วยงานราชการมีการท างานในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซ้ าซ้อนกัน เนื่องจาก แต่ละหน่วยงานมีนโยบายต้องการสร้างแพลตฟอร์มของตัวเอง ดังนั้น กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรเป็นเจ้าภาพในการท างานด้านดังกล่าว เพ่ือลดปัญหา 
การท างานที่ทับซ้อนกันและลดภาระทางงบประมาณ 

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรด้านสายอาชีพมากขึ้น เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดที่ต้องการ
สายอาชีพเพ่ิมสูงขึ้น  

 - ควรจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมทุนการศึกษาส าหรับ
ผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา โดยบูรการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
อย่างเป็นระบบ  

 - ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยเป็นหน่วยงานหลัก พร้อมทั้งบูรณาการ
ผลการวิจัย ผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น งานวิจัยข้าวที่มีผลผลิตต่อไร่สูง เพ่ือให้หน่วยงาน
หรือประชาชนที่มีความสนใจสามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จด้านงานวิจัย  
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 - ควรมีมาตรฐานการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการวิจัยและพัฒนา เช่น โครงการละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และควรเพิ่มความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบการสืบค้น
งานวิจัย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์   วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเอกสารจ านวนคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อประชากร มีสัดส่วน 
ที่สูงกว่าประเทศอ่ืนหรือไม่ และคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ยังท างานในราชการมีจ านวนเท่าใด 

 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒,๑๑๓,๒๒๘,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย

นักวิชาการรุ่นใหม่ ๆ แต่ขอสอบถามว่าเหตุใดถึงมีการคิดค่าบริการในกรณีรับตรวจสอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิด 
GT 200 ในราคาสูง และมีการแบ่งสัดส่วนงานการให้บริการและงานวิจัยอย่างไร รวมทั้งจ านวนรายได้จากงาน
บริการ 

- รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายว่าจะเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขอสอบถามว่าส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
จะมีแนวทางการด าเนินการเพื่อรับสนองนโยบายที่น าไปสู่เป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนดอย่างไร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การให้เงินทุนสนับสนุนการท าวิจัย ควรพิจารณาอนุมัติเฉพาะโครงการวิจัยที่จะสอดคล้อง

กับสถานการณ์ของโลก เช่น สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และนวัตกรรม เป็นต้น เพ่ือให้
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนสามารถน าไปสู่การแก้ไขในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ     ๒๒๓,๙๐๔,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมวิทยาศาสตร์บริการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถือเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน แต่ยังขาดความทันสมัย
และความสามารถในการแข่งขัน ขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการปรับตัวในสถานการณ์ที่โลกเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายด้านอย่างไร 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้ งงบประมาณส าหรับค่าเช่าที่ดินในเขตพ้ืนที่ เศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกที่อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ขอสอบถามว่าเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือทดสอบยานยนต์
อัตโนมัติ (Connected and Autonomous Vehicle : CAV) หรือไม ่
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีตัวชี้วัดที่ ๒ การพัฒนาคนเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวชี้วัดที่ ๓ การพัฒนางานวิธีการตรวจสอบผลงานวิจัยได้รับมาตรฐาน 
การตรวจสอบเปรียบเทียบความแม่นย า 

 - กรณีหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นถึงการใช้งบประมาณ
ให้เกิดความคุ้มค่า  

- กรณีการด าเนินการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์เริ่มต้นในปี ๒๕๖๕ และได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตามแผนที่ก าหนด คือ ปี ๒๕๖๖ ถึง ปี ๒๕๗๐  

- แนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หน่วยงานได้มีการเปิด
ช่องทางการร้องขอความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการด าเนินการตามภารกิจผ่านมา ๑๓๐ ปี ก าหนดองค์อ่ืน ๆ หลาย
องค์กรตามมา เช่น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ตามภารกิจ ๓ + ๑  
ไม่สามารถออกไปเป็นองค์การมหาชนได้  เนื่องจาก เป็นงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ 
บทบาทนี้ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกรณีสถานทดสอบยานยนต์รถอัตโนมัติได้ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ ควรเพ่ิมเติมงบประมาณให้กับโครงการแผนงานพ้ืนฐานด้าน 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจาก พบว่าปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ มีการตั้งงบประมาณที่เป็น 
งบลงทุนส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประมาณ ๗ ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยเกินไป  

 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ     ๒๗๑,๘๕๗,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติยังคงท างานภายใต้กระบวนการเหมือนในอดีต และไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของโลก จึงขอสอบถามว่าจะมีแนวทางการท างานเพ่ือรองรับอนาคตอย่างไร เพ่ือให้การท างาน
มีความทันสมัย เนื่องจาก พบว่างบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนนั้นให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  

- ส านักงานปรมาณู เพ่ือสันติมีความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไร และประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการก่อสร้างได้หรือไม่ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังพ่ึงพาพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศจ านวนมาก  

- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีแนวทางการเฝ้าระวังกับการท าสงครามของต่างประเทศหรือไม่
และจะมีวิธีการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์สงครามที่อาจทวีความรุนแรงอย่างไร  

- เหตุใดส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งงบประมาณส าหรับแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ประมาณ ๔ ล้านบาท จากเดิมปีงบประมาณตั้งงบประมาณ ๗๐ ล้านบาท
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  

 
 



๘ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หน่วยงานได้พัฒนาองค์กรมาตามล าดับ โดยปี 2549 แยกภารกิจด้านการใช้ประโยชน์ 

จากพลังงานนิวเคลียร์ออกไปเป็นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ท าให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีหน้าที่
หลักด้านการก ากับดูแล (Regulatory Body) เต็มรูปแบบ รวมถึงได้พัฒนาพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ให้ทันสมัยและครอบคลุมสอด คล้องกับหลักสากล ปัจจุบันหน่วยงานมีภารกิจในการ
ก ากับดูแลทั้งใน เรื่อง การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และตอบสนองเหตุฉุกเฉิน  รวมถึงภารกิจ
สนับสนุนเพ่ือประสิทธิภาพการก ากับดูแล เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย มาตรวิทยาทางรังสี เป็นต้น และหน่วยงาน
ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติฉบับปัจจุบัน ครอบคลุมการด าเนินกิจการของ
โรงไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาบุคลากรและติดตามองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ/ก ากับดูแล
เกี่ยวข้อง  ส่วนการจะมีโรงไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางแผนพัฒนาพลังงาน
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้า มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น มีขนาดเล็กลงและราคาต่ า เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แยกส่วนขนาดเล็ก (SMR) เป็นต้น 

- กรณีการเตรียมความพร้อมรองรับสงครามยูเครนและรัสเซีย หน่วยงานได้เตรียมความ
พร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสถานี 
เฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในอากาศ จ านวน 18 แห่ง ตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดท าคู่มือประชาชน “การจัดท า (ร่าง) คู่มือประชาชน กรณีฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสี” 

- กรณีแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ หน่วยงานได้รับงบลงทุน จ านวน 70 ล้านบาท เพ่ือน ามาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ มีเพียงงบด าเนินงานส าหรับ
การด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และ
การประชุมหารือเพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ  

 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ     ๔๘๗,๓๐๙,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นอีกหน่วยงานที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน แต่ขอสอบถามว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการวิจัยต่อ GDP เท่าใด และงบประมาณเพ่ือการวิจัยควรเป็น
จ านวนเท่าใดเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติก าหนด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีสัดส่วนการลงทุนด้านงานวิจัยและการพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  

เฉลี่ย ร้อยละ ๐.๒๖ เมื่อเปรียบกับต่างประเทศถือว่าน้อยมาก และเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ เฉลี่ย ร้อยละ ๑.๓๓  
มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และอีก ๗ ปีข้างหน้าต้องได้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒ ดังนั้น จะได้สัดส่วนการลงทุนด้านงานวิจัย
ภาครัฐ ร้อยละ ๓๐ และภาคเอกชน ร้อยละ ๗๐  



๙ 
 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   ๖๐๒,๕๘๓,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน)ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 และการตรวจสอบไฟป่าผ่านดาวเทียม 

แนวทางการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดโดยตรงพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - ขอทราบว่าจ านวนดาวเทียมของประเทศไทยอยู่ในระบบกี่ดวง  
 - ขอทราบรายละเอียดโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา หรือธีออส - 2  

ระยะเวลา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ จ านวน ๑๑๒ ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนรวม  
๗,๔๖๘ ล้านบาท และความคืบหน้าโครงการ และแล้วเสร็จเมื่อใด 

 - ขอทราบรายละเอียดภูมิสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 
และการตรวจสอบไฟป่าผ่านดาวเทียม สามารถค านวณจุดความร้อนพ้ืนที่จ านวนเท่าใด หรือค านวณปริมาณ
คาร์บอนท าได้หรือไม่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 บูรณการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและ

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดท าแอปพลิเคชันในการตรวจสอบคุณภาพอากาศบริการประชาชนทั่วไป 
 - กรณีจ านวนดาวเทียมปัจจุบันอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่  จ านวน ๑ ดาวเทียม ส าหรับ

ถ่ายภาพ และอีกจ านวน ๒ ดาวเทียมในปี ๒๕๖๗ และอีก ๔ ดาวเทียม ส าหรับการวิจัยและพัฒนา  
อยู่ในระหว่างการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 - กรณีธีออส ๑ ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทยได้ทะยานขึ้นสู่อวกาศ 
ในวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถูกออกแบบให้เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๕ ปี ท างาน
โดยอาศัยแหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ สามารถบันทึกภาพได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วโลก  

 - กรณีธีออส ๒ เป็นดาวเทียมย่อย ๒ ดวง ผลิตโดยวิศวกรคนไทยคาดว่าแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ มีขนาด ๕๐ เซนติเมตร และดาวเทียมดวงเล็กคาดว่าจะส่งขึ้นท้องฟ้าภายในสิ้นปีนี้ ส าหรับ
ติดตามเรือและเรื่องน้ า สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส ต้ังอยู่ทีอ่ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 - การพัฒนาบุคลากรที่เป็นทีมงานวิศวกร จ านวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
อีก จ านวน ๒,๐๐๐ กว่าคน รองรับการเจริญเติบโตทางด้านดาวเทียมให้เป็นศูนย์กลางทางด้านดาวเทียมและ
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรส่งเสริมความรู้และการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี  เข้าไปภายในโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดความต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
 - ควรพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศส าหรับเครื่องบิน เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านระบบมือ 
 
 



๑๐ 
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  ๒๑๘,๒๗๔,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการใช้ประโยชน์จากแสงชินโครตรอน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจ านวน 

เกือบ ๓๐๐ ล้านบาท  
 - ขอทราบแนวทางการส่งเสริมการใช้แสงชินโครตรอนกับผลไม้เพ่ือการส่งออก ท าให้ปลอด

จากแมลงรบกวนผลไม ้ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก 
 - กรณีผักกรอบมีคุณค่าทางอาหารเหลือเท่าใด และมีโทษหรือไม่ 
 - ขอทราบแนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยโดยการจดสิทธิบัตร

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มาตรา ๕๖ (ข) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจดสิทธิบัตร 
 - ขอทราบแนวทางการใช้แสงซินโครตรอนก าจัดผักตบชวา เพ่ือลดจ านวนวัชพืชทางน้ า 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ด าเนินการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น สามารถช่วยถนอมอาหารและ

สนับสนุนทางด้านการเกษตร สามารถทดลองและพบแสงที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร
ฟ้าทลายโจรมากกว่า ๒ เท่า  

 - กรณีการวิจัยโดยการใช้คลื่นแสงส าหรับพืชกัญชาวิเคราะห์สารประกอบของกัญชา 
มีสารส าคัญคือ สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) มากกว่า ๑๐๐ ตัว โดยมีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol – THC) เป็นสาระส าคัญ  

 - การใช้เทคโนโลยีทางด้านซินโครตรอน ด าเนินการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ลดการสั่งซื้อ 
 - งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรปี ๒๕๖๖ จ านวน ๗๘ ล้านบาท ๓๒๙ รวม ๔๐๗ ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ๑๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๔ เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร ได้ด าเนินการขอมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติรายปีแต่ละครั้ง ผ่านมา จ านวน ๓ ปี แล้ว  

 - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโรคในอาหารท าให้มีศักยภาพการส่งออก  
 - การก าจัดผักตบชวาประสบปัญหาปริมาณผักตบชวาจ านวนมาก โดยมีส่วนประกอบ

ทางด้านคาร์บอนและสารอินทรีย์อยู่ร่วมกัน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการ

จัดสรร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคระกรรมการองค์การมหาชน 

- ควรมีผลงานวิจัยให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารเกี่ยวกับ

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการองค์การมหาชน   

 



๑๑ 
 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๓๙๓,๙๔๕,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง 
ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการใช้ประโยชน์จากการศึกษาดาราศาสตร์และวิธีการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับนักเรียนที่มีความสนในด้านดาราศาสตร์  
 - ขอทราบแนวทางการก่อสร้างหอดูดาวพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ด้าน

ดาราศาสตร์ และการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 

- ประโยชน์ของดาราศาสตร์สามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกระบวนการทางความคิด
ให้กับนักเรียนและนักศึกษา สามารถต่อยอดทางด้านความคิด เช่น กล้อง มือถือ wifi หรือเครื่องมือแพทย์ 

 - กรณีการก่อสร้างหอดูดาวทั่วประเทศ นอกจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณแล้วต้องฝึกอบรม
บุคลากรควบคู่ให้เกิดความเชี่ยวชาญและระยะเวลา คณะรัฐมนตรีได้มีมติก่อสร้างหอดูดาว  จ านวน ๕ แห่ง  
ทั่วประเทศ ประสบปัญหาพ้ืนที่ก่อสร้างจังหวัดนครสวรรค์ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้  และมีแผนงานการ
ก่อสร้างพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ทางด้านหอดูดาว 

 - กรณีการมอบกล้องที่ผลิตในประเทศไทย พร้อมฝึกอบรมคุณครูให้มีความรู้และมีแผนงาน
มอบกล้อง จ านวน ๗๗ จังหวัด และจัดกิจกรรมร่วมกับดาราศาสตร์ โดยมีแผนงานการส่งมอบกล้อง  DIY ที่มี
ต้นทุน ๒๐,๐๐๐ บาท แผนส่งมอบ ๙๐ ชุด เพ่ือฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

 - กรณีการส่งเสริมการเรียนการสอน หน่วยงานได้จัดท าแผนงานการส่งเสริมการเรียนหรือ
กิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการก่อสร้างหอดูดาวเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน

หรอืนักศึกษาที่มีความสนใจแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 - ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือท าการศึกษาหรืองานวิจัยให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือหน่วยงานอื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารเกี่ยวกับ

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการองค์การมหาชน   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๓๓๓,๒๘๗,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการใช้ประโยชน์นิวเคลียร์เพ่ือน ามาใช้พลังงานไฟฟ้าหรือการป้องกัน

ประเทศ 
 - วิสัยทัศน์การสร้างรายได้ จ านวน ๓.๕ เท่า ของงบประมาณที่ได้รับ ขอทราบรายละเอียด

และวิธีการประเมิน  
 - ขอทราบรายละเอียดผลงานวิจัยหรือผลการศึกษา การก่อสร้างเตาเผาขยะให้กับหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จากเครื่องโมดูล่าที่ด าเนินการโดยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
- กรณีการจัดท าคู่มือ จ านวน ๖ หน้า การเฝ้าระวังนิวเคลียร์และฝุ่นเหล็ก หน่วยงานได้

ด าเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมศุลกากร กรมเมืองแร่อย่างใกล้ชิด 
 - กรณีพลังงานนิวเคลียร์มีประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ซ่ึงเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงพลังงานและต้องมีหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
เตรียมการสร้างเครื่องมือผลิตไฟฟ้าแบบฟิวชั่นร่วมกับประเทศจีน อีก ๕๐ ปีข้างหน้า เพ่ือด าเนินการทดลอง
และให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าเรียนรู้ 

 - กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ร้อยละ ๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยน า
งบประมาณรายได้สะสมมาสนับสนุนการใช้จ่าย จ านวน ๑๕๕ ล้านบาท ท าให้งบประมาณด้านบุคลากร
คงเหลือ ร้อยละ ๒๙ และเมื่อรวมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน สนับสนุนงานวิจัย  
เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท าให้งบประมาณด้านบุคลากรลดลง
คงเหลือไม่เกิน ร้อยละ ๒๕  

 - กรณีการสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๓ ของ
งบประมาณส าหรับงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มรายได้ต่อผลผลิต  

 - กรณีเข็มขัดรัดท่อน้ ามันของรถยนต์ จากการตรวจสอบประกอบไปด้วยสารยูเรเนียมและแร่ 
มีปริมาณรังสีทั่วไปมากว่าธรรมชาติกว่า ๑๐๐ เท่า และหากอยู่ใกล้ในระยะเวลาติดต่อกันนานไม่เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ 

 - กรณีการก าจัดแมลงวันได้ด าเนินการน าพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีเป็นต้นแบบ และจังหวัด
นครนายกต่อไป โดยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

 - กรณีการน าพลาสม่ามาช่วยก าจัดขยะของเตาเผาขยะ หากได้รับงบประมาณสนับสนุน
สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับ 

การจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่าย



๑๓ 
 

งบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องค์การมหาชน  

 - ควรมีผลงานวิจัยให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
สามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารเกี่ยวกับ

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติ  
จากคณะกรรมการองค์การมหาชน   

 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ๓๘,๔๘๓,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดความแตกต่างกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการยุติโรคระบาด

ด้วยนวัตกรรม  
 - ขอทราบรายละเอียดการเปลี่ยนรากฟันเทียมกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจเหมือนกันอย่างไร

และเครื่องช่วยเดินของผู้สูงอายุบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีภารกิจแตกต่างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทางด้าน

ห้องปฏิบัติการ ส่วน GCELL ท าหน้าที่ส่งเสริมความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทางอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์
ต่อไปได้ เชื่อมโยงผลงานวิจัยกับผลงานจริง เช่น เรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
กับองค์การอาหารและยา แนะน าและให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสามารถน าไปจดทะเบียนได้ 

 - กรณีการน านวัตกรรมอะไรบ้านเพ่ือน าไปยุติโรคระบาดหรือโรคในอนาคต โดยเตรียมความ
พร้อมร่วมกับกรมควบคุมโรค และท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาประสานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล  

 - กรณีการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในระดับปฐมภูมิ
ร่วมกันจัดท างานแบบเวิร์คชอปร่วมกัน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม 

 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ร้อยละ ๑๔ ของงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ซึ่งไม่เกิน  
ร้อยละ ๓๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 - GCELL ไม่มีห้องปฏิบัติการ แต่ได้ผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เช่น การผลิตยาสมุนไพร  
ขิง ข่า ฟ้าทลายโจร ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 - กรณีการพัฒนาโครงการรากฟันเทียมอยู่ในระหว่างการทดลอง และศึกษาผลกระทบ
เครื่องช่วยเดินของผู้สูงอายุ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการ

จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสอดคล้องแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจากคระกรรมการองค์การมหาชน 
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รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารเกี่ยวกับ

แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินประจ าปี วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่ได้รับอนุมัติจาก
คระกรรมการองค์การมหาชน   

 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ     ๗๖,๙๖๐,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย ขอทราบว่าจะมีแนวทางอย่างไรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร และในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
โดยหลักสูตรเน้น เรื่อง เครื่องกล ขอทราบว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ง่ายขึ้น 

 - ขอทราบว่าในการประชุมสภานโยบายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีการจัดประชุม
จ านวนกี่ครั้ง และได้รับเบี้ยประชุมจ านวนเท่าใด 

 - ในการพัฒนางานวิจัยให้ทัดเทียมต่างประเทศ ขอทราบว่าความพร้อมด้านก าลังบุคลากรทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพหรือไม่และสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศหรือไม่ 

 - ขอทราบข้อมูลผลงานในการรับรองหลักสูตรตามที่มีหน่วยฝึกอบรมยื่นค าร้อง และผ่านการ
รับรอง จ านวน ๑๒๘ หลักสูตร จากสถาบันการศึกษาศูนย์ฝึกอบรม 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การเตรียมความพร้อมบุคลากรการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีนโยบายของ

กระทรวงในการให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร มีการจัดท าแซนด์บ็อกซ์เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านใหม่โดยให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสามารถเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรกฎเกณฑ์ ในการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ได้ให้ภาคการผลิตและบริการเข้ามาด าเนินการ  และ 
มีการใช้มูลนิธิเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยในการท าโมเดลการศึกษาแบบใหม่โดยให้มีผู้ประกอบการเข้ามา
ด าเนินการช่วยออกแบบหลักสูตร ยกตัวอย่าง รถยนต์ EV ได้มีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เมื่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็นอาจารย์ภาคอิเล็กทรอนิกส์ 
และในปัจจัยมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นได้แก่ หลักสูตรไซเบอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการส่งเสริมจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 - การประชุมสภานโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีการ
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยมีการประชุมตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑ ครั้ง มีนโยบายที่ได้จาก
การประชุม คือยุทธศาสตร์งานวิจัยและการจัดสรรเงินกองทุนตามยุทธศาสตร์ และมีการจัดระบบติดตามและ
ประเมินผล ส าหรับเบี้ยประชุม ประธานได้รับ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท รองประธาน จ านวน ๙,๐๐๐ บาท  
และกรรมการได้รับ ๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในส่วนรายงานการประชุมจะจัดส่งเป็นเอกสาร 
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 - ในงบวิจัยทั้งหมดรวมภาคเอกชนจ านวนสามหมื่นล้านบาท แต่ด้วยสถานการณ์โควิดและ
สงครามทางการค้าท าให้ภาคเอกชนมีจ านวนลดลง ส่วนก าลังบุคลากรในเรื่องจ านวนถือว่ามีความพอเพียง 
โดยมีการพัฒนาการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสังคม ซึ่งมีมหาวิทยาลัย  จ านวน ๕๖ 
มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 - ในเรื่องเป้าหมายการออกจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ต้องมีค่าเฉลี่ยรายได้
จ านวน ๑๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี โดยประเทศต้องเพ่ิมรายได้อีกประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ/ 
ต่อคน/ต่อปี คิดเป็นเงิน จ านวน ๑๐.๗ ล้านบาท โดยหากยังมีการขายสินค้าทางเกษตรอาจท าให้เพ่ิมรายได้
ค่อนข้างยาก 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรปรับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยให้สามารถเข้าศึกษาโดยผ่านการสอบของมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งไม่ต้อง
ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารรายงาน

ประชุมในการประชุมสภานโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และขอทราบว่ามีนโยบายใดที่ได้จากการ
ประชุมดังกล่าวและสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้จริงหรือไม่ 

 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม     ๖๗,๑๔๙,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในการจัดระเบียบงานวิจัย มีการท าสมรรถนะบุคลากรมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ กลุ่ม  

โดยหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามอาจารย์ผู้สอน ขอทราบว่าได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรอาจารย์ผู้สอน
อย่างไร 

 - การปรับแผนการท าผลงานวิชาการของอาจารย์มีการท างานวิจัยกับชุมชน ในส่วนของ
งบประมาณขอทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร และมีการก าหนดเงื่อนเวลาในการเสนอผลงานวิจัย
เป็นช่วงใดและจะได้รับงบประมาณเมื่อใด 

 - ขอทราบว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไร  กรณีที่ต้องมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณข้ามปีเพ่ือให้มีการเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น 

 - ในการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยให้กับนักวิชาการ ต้องมีกรอบในการจัดสรรตามความ
ต้องการของประเทศในการมีงานวิจัยด้านใด และก าหนดกรอบเวลาในการท างานวิจัย รวมถึงต้องมีเงื่อนไข 
ในการน างานวิจัยไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ มิติงานทางด้านวิจัยจ าเป็นต้องพิจารณาทั้งก่อนและหลัง  
การท าวิจัยโดยให้เป็นรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
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 - ขอทราบว่ามีการจัดท าโมเดลงานวิจัยในทางธุรกิจหรือไม่ โดยมีการหารือกับผู้ประกอบการ
ในการท างานวิจัยหรือไม่ และมีผลงานวิจัยที่ได้จดสิทธิบัตรเพ่ือน าใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ จ านวน
เท่าใด 

 - ขอทราบแนวคิดในการประมาณการงบประมาณตามที่ได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ในแต่ละปีงบประมาณซึ่งมีจ านวนที่แตกต่างกันมาก 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การเตรียมความพร้อมบุคลากรการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยมีนโยบาย 

ของกระทรวงในการให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร มีการจัดท าแซนด์บ็อกซ์เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริม
นวัตกรรมด้านใหม่โดยให้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สามารถ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรกฎเกณฑ์ ในการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ได้ให้ภาคการผลิตและบริการเข้ามา
ด าเนินการและมีการใช้มูลนิธิเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยในการท าโมเดลการศึกษาแบบใหม่  โดยให้มี
ผู้ประกอบการเข้ามาด าเนินการช่วยออกแบบหลักสูตร ยกตัวอย่าง  รถยนต์  EV ได้มีหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องเป็น
อาจารย์ภาคอิเล็กทรอนิกส์ และในปัจจัยมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นได้แก่ หลักสูตรไซเบอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 - การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน ร้อยละ ๗๕ โดยจ่ายตามงวดงานซึ่งเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ล่าช้าจากแผน โดยการเบิกจ่ายจากกองทุนไปยังหน่วยงานไม่ได้เป็นไปตามแผน  
แต่จากการเบิกจ่ายจากหน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัยไปสู่นักวิจัยได้มี การติดตามการเร่งรัดกระบวนการ 
ให้รวดเร็วขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี 

 - ตัวชี้วัดจะมีการประเมินผลก่อนการลงทุน โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับและหลังลงทุนผล 
ที่เกิดขึ้นจริงโดยในรายละเอียดจะขออธิบายเป็นเอกสาร 

 - กรณีการท าวิจัยของชุมชนเนื่องจากหน่ วยงานจะไม่มีการจัดสรรเงินของกองทุน 
รายโครงการให้กับนักวิจัย โดยจะมีการจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยงาน และขอรับไปประเมินว่าชุมชน
สามารถรับการท าวิจัยได้เพียงใดซึ่งปัจจุบันมีการท างานวิจัยระหว่างชาวบ้านกับมหาวิทยาลัย 

 - ในเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างมหาวิทยาลัยส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ในการจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณเบื้องต้น จะมีขั้นตอนกระบวนการในการมีสูตรค านวณการจัดสรร
งบประมาณ โดยในปี ๒๕๖๓ ได้มีการถ่ายโอนจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่จึงมีการใช้ระบบดังกล่าวมาเป็น
ฐานในสูตรค านวณและมีการพัฒนาส่วนเพ่ิมให้กับมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากคุณภาพของหน่วยรับ
งบประมาณและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 - กรณีนักวิจัยได้รับเงินสองทาง โดยในระบบจะแบ่งเป็นการมีแผนเป้าหมายเป็นตัวก าหนด
และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และในส่วนที่มีการส่งให้กับหน่วยงานเพ่ือตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัย
สามารถเลือกได้สองทางว่าจะท างานวิจัยกับมหาวิทยาลัย และมีการพิจารณาเรื่องความซ้ าซ้อน ซึ่งจะมีการ
พัฒนาจัดกลุ่มงานวิจัยด้านเกษตรเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 - ในการจัดสรรงบประมาณไม่มีการให้ทุนวิจัยเป็นรายโครงการ โดยขอรับเรื่องการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 - การตั้งกรอบงบประมาณในการขอรับจัดสรรเป็นการพิจารณาภาพรวมของทั้งประเทศ 
ว่ามีการเติบโตและพัฒนาไปทางด้านไหนอย่างไร โดยมีการท าแผนงานเพ่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายงานวิจัยและ
ประมาณการด้านการลงทุน และเมื่อรัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณแผ่นดินได้มีการตัดทอนงบประมาณลง  
โดยได้มีการท างานร่วมกับกองทุนอ่ืน ๆและเอกชนมากข้ึน 



๑๗ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยให้กับนักวิชาการควรมีกรอบในการจัดสรร  

โดยค านึงถึงความต้องการของประเทศให้มีงานวิจัยในแต่ละด้าน และก าหนดกรอบเวลาในการท างานวิจัย
รวมถึงต้องมีเงื่อนไขในการน างานวิจัยไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ มิติงานทางด้านวิจัยจ าเป็นต้องพิจารณา
ทั้งก่อนและหลังการท าวิจัยโดยให้เป็นรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบว่าในการจัดสรงบประมาณให้กับงานวิจัยที่ด าเนินการต่อเนื่องด าเนินการอย่างไร 

และมีผลการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร การบริหารงบประมาณเพียงพอกับงานวิจัยหรือไม่ มีการจัดสรรงบประมาณ
ในงานวิจัยไปที่หน่วยรับงบประมาณอย่างไร และขอทราบข้อมูลงานวิจัยโดยจ าแนกงานวิจัยเป็นด้านใดรวมทั้ง
มีวิธีคิดกับงานวิจัยที่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยคิดเป็นมูลค่า อย่างไร 

 ๒. นักวิจัยระดับชุมชนได้รับทุนจากกองทุนหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด 
 ๓. การกระจายในการเข้าถึงกองทุนของนักวิจัยมีสิทธิเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง

หรือไม่ และมีวิธีในการสื่อสารในการเข้าถึงกองทุนอย่างไร  
 ๔. ขอรายงานการวิจัยในเรื่องอนาคตของประเทศไทย 

 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๑๗,๐๑๑,๘๘๐,๙๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- เห็นว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องก าหนดสัดส่วนการส่งเสริม 

ในแต่ละด้านให้ชัดเจนว่าเป็นสัดส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวะ และสังคมอย่างไร โดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าเป็นหลัก และในการวิจัยนวัตกรรมใหม่เห็นว่า เรื่อง การบรรจุแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถ 
ท าได้  และในอุตสาหกรรมสมัยใหม่  ประเทศไทยสามารถท าเรื่องอุตสาหกรรม Power Electronics  
ซึ่งสามารถขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าได้ 

 - ขอทราบขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุน โดยมีขั้นตอนที่โปร่งใสและมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลรายงานผลเป็นอย่างไร 
มีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ โดยเฉพาะผู้สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงเงินของกองทุนมีกระบวนการ 
ในการเปิดโอกาสให้เข้ามารับเงินจากกองทุนได้อย่างไร และหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
เป็นหน่วยงานเดิมหรือไม่ โดยในการน าเงินของกองทุนไปใช้ได้มีการก าหนดการจ ากัดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือไม่ คิดค านวณต่อหน่วยงานอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน ร้อยละ ๗๕ โดยจ่ายตามงวดงานซึ่งเป็นไปตาม

แผนการเบิกจ่าย โดยไม่ได้ล่าช้าจากแผนและการเบิกจ่ายจากกองทุนไปยังหน่วยงานไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่
จากการเบิกจ่ายจากหน่วยงานไปยังมหาวิทยาลัยไปสู่นักวิจัยได้มีการติดตามการเร่งรัดกระบวนการให้รวดเร็ว
ขึ้น โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นรายปี 



๑๘ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ได้น างบประมาณไปใช้ในงานวิจัยโดยตรง โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่
ขอรับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือท างานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

 - ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกองทุน ควรมีขั้นตอนที่โปร่งใสและมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะกรณีมีทั้งผู้ที่สามารถ
เข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงเงินของกองทุนได้ จึงควรมีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้เข้ามารับเงิน 
จากกองทุนได้โดยเปิดเผย 

 - ควรมีงานวิจัยในเรื่องเงินของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ม ี
การจัดสรรให้กับหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ โดยแสดงผลการใช้เงินของกองทุนในระยะเวลาที่ ผ่านมา 
ในหลายมิติและครอบคลุมทุกด้าน 

 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    ๔๐๑,๙๓๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันมาตราวิทยาแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- การตรวจสอบมาตรฐานระบบการขนส่งทางรางรถไฟทางคู่ความเร็วสูง ของหน่วยงาน 
มีความแตกต่างกับการตรวจสอบระบบรางรถไฟทางคู่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่ 
อย่างไร  

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
ให้กับประชาชนอย่างไร  

 - ขอทราบว่าหมอนคอนกรีตและหมอนไม้มีความแตกต่างกันอย่างไร และปัจจุบันหน่วยงาน
น าหมอนชนิดไหนมาใช้ในการขนส่งทางราง 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานแนวทางการจัดท าเครื่องวัดไขมันในร่างกายหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีความแตกต่างในภารกิจของหน่วยงานกับสถาบันวิจัย และระบบขนส่งทางราง

หน่วยงานมีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการวัด และรองรับระบบการทดสอบหรือเครื่องมือทดสอบ เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจในการใช้อุปกรณ์ เนื่องจาก รถไฟความเร็วสูงต้องด าเนินการทดสอบให้เกิดความม่ันใจ แม่นย า 
มีมาตรฐาน  

 - กรณีการวัดมาตรฐานหมอนคอนกรีตและหมอนไม้  หน่วยงานเน้นหมอนคอนกรีต 
เพ่ือน ามาใช้กับระบบขนส่งทางรางของรถไฟความเร็วสูง เมื่อรถไฟต้องใช้ความเร็วต้องสร้างความมั่นใจ  
ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน  

 - กรณีระบบการขนส่งทางรางหน่วยงานมีกระบวนการทดสอบทดสอบทุกส่วน เช่น ตัวราง  
หมอนคอนกรีต ตู้โดยสาร ห้องโดยสาร ระบบส่งสัญญาณ การเข้ากันได้ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งเหล่านี้ต้อง
ใช้เครื่องมือทดสอบท้ังหมด และพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือทดสอบ 

 
 



๑๙ 
 

 - กรณีการจัดท าเครื่องมือวัดทางการแพทย์ หน่วยงานด าเนินการจัดท าเครื่องวัดที่มีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจาก เป็นเครื่องมือในการประกอบการรักษาและวินิจฉัยโ รค จึงต้องสร้างความมั่นใจ  
ส่วนเครื่องมือวัดในร่างกายของมนุษย์ เครื่องวัดไขมันหน่วยงานด าเนินการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์  
ทางการแพทย์  

 - กรณีการเกษตรแบบแม่นย าหน่วยงานได้ด าเนินการท า เรื่อง มาตรฐานการพัฒนาหัววัด 
เช่น หัววัด NTK หัววัดปุ๋ย หัววัดค่าในดิน และท าต้นแบบมาตรฐานหัววัดให้มีความถูกต้อง ให้มีระบบควบคุม
อัตโนมัติการให้น้ าให้ความชื่นในกระบวนการเพาะปลูกมีความแม่นย า โดยท าเป็นต้นแบบและขยายผลให้กับ
เกษตรกร และรัฐวิสาหกิจชุมชน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชน เพ่ื อให้ประชาชน

รับทราบและเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
- นางอนุรักษ์  บุญศล เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า ขอรายละเอียดการเพ่ิมการผลิต

ควบคุมระบบแปลงเกษตรแม่นย าและความปลอดภัยด้านมาตรฐาน 
 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ๓๗๗,๒๔๑,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- บัญชีนวัตกรรมไทยขอทราบว่าได้มีการพัฒนาภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายในการขึ้นบัญชี

นวัตกรรมหรือไม่ และในการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมกับเอกชน ขอทราบว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจกรณีมีการให้ทุนวิจัยให้กับภาคเอกชนและภาครัฐหรือไม่ 

- หน่วยงานควรด าเนินการสร้างนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดและมีความต้องการทางตลาด 
หรือสามารถท าให้เติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การให้คนไปคิดค้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมต้องส่งผลให้เกิด
ความเติบโตของนวัตกรรมนั้น  

 - ขอทราบว่าการจัดงานมหกรรมของหน่วยมีลักษณ์เช่นเดียวกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีแบ่ง
ผลก าไรจากการจัดงาน แต่ต้นทุนการจัดงานมาจากงบประมาณของรัฐ หน่วยงานมีการจัดงานในลักษณ์นี้
หรือไม่ และการจัดงานมหกรรมในแต่ละครั้งหน่วยงานมีรายได้จ านวนเท่าไร และก าไรดังกล่าวน ามาพัฒนา
นวัตกรรมอย่างไร 

 - ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จ านวน ๒๐๐ 
ล้านบาท กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้มีความเติบโตและการด ารงอยู่ได้ด้วยนวัตกรรมอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีบัญชีนวัตกรรมไทย หน่วยงานได้ด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นคู่ค้ากับรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นสนับสนุน SMEs 
และ Startup ที่ต้องการรับเงินลงทุน รวมทั้งตลาด B2C และตลาด B2B เพ่ือให้ได้ธุรกิจจากภาคเอกชน  



๒๐ 
 

ส่วนการด าเนินการที่คล้ายคลึงกับบัญชีนวัตกรรม เป็นการสนับสนุนเงินงบประมาณท่ีท า MOU กับหน่วยงาน
ราชการ ในการทดสอบและทดลองใช้การบริการสินค้าจาก Startup เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการและ 
ของบประมาณในปีถัดไป 

 - กรณีการจัดท าโครงการหน่วยงานมีการผลกระทบออกเป็น ๒ ส่วน ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม เมื่อได้รับทุนต้องมีการติดตามจากหน่วยงานประมาณ ๓๖ เดือน ส่วนผลกระทบของทั้งสองด้าน 
ด้านเศรษฐกิจมีร้อยละเท่าไร  

 - กรณี Outcome เป็นการมองจากตัวผลกระทบ โดยค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จากด้านเศรษฐกิจ 
ร้อยละ ๔๒ ด้านสังคม ร้อยละ ๗๐ หมายความว่าผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกัน
ด าเนินการหาแหล่งเงินทุนทางเอกชน ที่หน่วยงานสนับสนุนเงินดอกเบี้ย ที่มีความต้องการขยายธุรกิจไม่เกิน  
๕ ล้านบาท ๓๖ เดือน ส่วนการด าเนินการทางตลาดเชิงกายภาพ การร่วมกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท าให้
ผู้ประกอบการได้ตลาดและมูลค่าการขายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

 - กรณีการให้ทุนผู้ประกอบการ หน่วยงานไม่ได้ให้ทุนประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่มีการ
น ามาอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และคนที่อยู่ในต่างจังหวัด เนื่องจาก การเป็นเจ้าของกิจการต้องมีนวัตกรรม
ร่วมอยู่ด้วย  

 - กรณีการจัดงานมหกรรมหน่วยงานได้มีการจัดงานมา ๒ ปี โดยมิได้มีการขอทุนจาก
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นการนับจ านวนเงินที่มีการลงทุนที่ได้จากงานในการติดต่อซื้อขาย 
ประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ ล้านบาท ที่เป็นการเน้นการลงทุนทางด้านนวัตกรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ความส าเร็จของการจัดท านวัตกรรมไม่ขึ้นอยู่ที่การคิดหรือความส าเร็จของนวัตกรรม  

แต่ต้องเป็นสร้างนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดและมีความต้องการทางตลาด หรือสามารถท าให้เติบโต 
ทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

- หน่วยงานควรมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม  ขอเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  ๒๘๖,๔๑๓,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง 

ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบว่าในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ าด้านความมั่นคงได้มีการน าสถานีตรวจวัดฝุ่น 
PM 2.5 กับ สถานีโทรมาตรน้ ามาอยู่ที่เดียวกันหรือไม่ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณางบบุคลากรของหน่วยงานมีจ านวน ร้อยละ ๓๗ ซึ่งเป็นการขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้มีงบบุคลากรขององค์กรมหาชน ร้อยละ ๓๐ หน่วยงานมีแนวทางน าเงินสมทบและ
เงินนอกงบประมาณมาเพ่ิมเติมในส่วนของงบบุคลากรหรือไม่ 



๒๑ 
 

 - ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขปัญหาทางด้านน้ า ขอทราบว่าหน่วยงานมีการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 

 - กรณีที่การจัดท าข้อมูลทางด้านน้ าสามารถใช้ได้ทั้ง ๗๖ จังหวัด ขอทราบข้อมูลดังกล่าว 
มีหน่วยงานใดบ้างที่น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านน้ า  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการน าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการทางด้านน้ าไปสู่ชุมชน
อย่างไร เช่น กรณีพ้ืนที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์เป็นพ้ืนที่ที่มีฝนน้อยและฝนตกตามฤดูกาล พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่  
อับฝนหรือไม่ 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการค านวณน้ าท่า
ให้กับประชาชนหรือไม่ 

 - ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด หน่วยงานด าเนินการ
จัดตั้งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดหรือไม่ 

 - ขอทราบว่าภารกิจของหน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ และหน่วยงานมี
การด าเนินการที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่รองรับน้ าให้เป็นรูปธรรมอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการติดตั้งเครื่องมือ PM 2.5 ในต าแหน่งเดียวกันแต่ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่เป็น

การส่งข้อมูลมาในชุดเดียวกัน ปัจจุบันเครื่องที่มีการติดตั้ง จ านวน ๑๑๔ สถานี เน้นภาคเหนือที่เป็นพ้ืนที่ที่มี
ไฟป่ามาก จ านวน ๑๐๘ สถานี และในปีต่อไปจะมีการขยายจ านวนให้มากขึ้น  

 - กรณีเงินบุคลากรที่เกินร้อยละ ๓๐ ปี ๒๕๖๕ เกินร้อยละ ๓๓ ปี ๒๕๖๖ เกินร้อยละ ๓๗ 
แต่หน่วยงานต้องใช้บุคลากรในการด าเนินงานเป็นหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้มีการท าเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามแนวทาง
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และได้ก าหนด ๔ เรื่อง ในการควบคุมค่าใช้จ่าย กฎระเบียบ สวัสดิการ ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้  

 - กรณีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หน่วยงานมีหน้าที่เกี่ยวกับการท าคลังข้อมูลน้ า 
เมื่อเกิดเหตุน้ าท่วมทุกหน่วยงานมีความต้องการข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ และด าเนินการท าคลังข้อมูลน้ ามาตั้งแต่  
ปี ๒๕๔๑ จนเป็นระบบกลาง เมื่อมีการจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักงานงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติได้น าคลังข้อมูลน้ าไปใช้โดยไม่ต้องจัดท าข้อมูลใหม่ พร้อมทั้งได้แบ่งปันข้อมูลน้ าให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
และหน่วยงานเอกชน เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าการจัดการน้ าของชุมชน  

 - กรณีการเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง Water applications 
ตอนน้ าท่วมมีผู้เข้าใช้จ านวน ๘๐,๐๐๐ ราย และเกิดปัญหาเว็บไซต์ล่ม ท าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ส่วนข้อมูลองค์ความรู้การจัดการน้ าชุมชนสามารถเข้าดูผ่านทางเว็บไซต์ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด 

 - ปัจจุบันหน่วยงานมีสมาชิก จ านวน ๕๐,๐๐๐ หน่วยงาน ส่วนข้อมูลน้ าจังหวัดแบ่งออก ๔ 
กลุ่ม ได้แก่ สภาเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัด กองทัพภาค ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน 
ส่วนข้อมูลบ่อบาดาลเป็นเรื่องเฉพาะ หน่วยงานได้จัดท าข้อมูลแต่ไม่ได้จัดท าเว็บไซต์  

 - กรณีเกษตรกรนอกเขตและการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ชุมชน ชุมชนสามารถหาข้อมูลผ่านทาง 
Thaiwater.net ส่วนพ้ืนที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์ไม่เป็นพ้ืนที่อับฝน แต่เกิดจากน้ าขาดแคลน ฝนน้อย ปัจจุบันพ่ึง
สามารถเริ่มเก็บน้ าได ้

 - กรณีการค านวณน้ าท่าสามารถค านวณได้ หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าโครงการที่ ๑  
ได้จัดท าเป็นการค านวณในระบบอัตโนมัติ 
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 - กรณีการแก้ไขพ้ืนที่รองรับน้ าให้เป็นรูปธรรม ปัจจุบันการฝันน้ าฝั่งตะวันออกดีขึ้นมากและ
มีการขยายคลองเป็น ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตอบข้อซักถาม  
 - กรณีตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชนที่พิจารณา

ในการเพิ่มงบบุคลากรได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปถึงคณะรัฐมนตรี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน ๙ แห่ง ซึ่งหน่วยงานได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินโครงการลดลง ส านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็น
โครงการที่ดีในการบริหารจัดการน้ าท าให้พื้นท่ีแห้งแล้งเก็บกักน้ าได้  

- หน่วยงานควรมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม  ขอเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
 - นายสาคร  เกี่ยวข้อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบหก ขอเอกสารข้อมูลการใช้น้ า

และการขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีเกาะทั้งหมด 
 

ผลการพิจารณา 

 รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ๖๑๕,๙๒๕,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในอดีตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความส าคัญ

และน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีหน่วยงานจ านวนมากมีลักษณ์การด าเนินงานที่คล้ายกัน เช่น  
การท าวิจัย การวิเคราะห์ เป็นต้น ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางปรับปรุงด าเนินงานหรือการเพ่ิมบทบาท  
ในหน้าที่ของตนอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ปัจจุบันหน่วยงานเป็นหน่วยปฏิบัติและหน่วยทดสอบ โดยท าการวิจัยให้กับผู้ประกอบการ

ให้ผ่านการทดสอบและพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัย การพัฒนาความสามารถด้านการบริการงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม และการพัฒนาด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 

 - ปัจจุบันหน่วยงานมีบุคลากรมี จ านวน ๖๖๙ คน ปริญญาเอก จ านวน ๑๒๕ คน ปริญญา
โท จ านวน ๒๖๒ คน ที่เหลือเป็นระดับปริญญาตรี 

 - ปัจจุบันหน่วยงานได้ตั้งมาเป็นระยะเวลา ๖๐ ปี หน่วยงานมีการสะสมประสบการณ์
ทางด้านงานวิจัยอย่างครบถ้วน เมื่อมีการแปรรูปหน่วยงานได้น าองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิด
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ต้องมีการพัฒนาการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการร่วมกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งได้มีการน าแนวทางการด าเนินงาน
ของต่างประเทศมาปรับใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาให้ผู้ประกอบภายในประเทศให้มีความ
ยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน 

 - ปัจจุบันหน่วยงานมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพจ านวนมาก โดยการพัฒนาอาหารในรูปแบบ
ใหม่ คือ โปรไบโอติก ซึ่งอาหารรูปแบบสามารถช่วยผู้ที่ เป็นเบาหวาน ความดัน และได้ด าเนินการร่วม  
กับมหาวิทยาลัยในการน าจุลินทรีย์ มาสร้างผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ พร้อมทั้ง ด าเนินการทดสอบว่า
อาหารดังกล่าวสามารถป้องกันการเป็นเบาหวานได้จริงหรือไม่ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน

รับทราบและเข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 
 - หน่วยงานควรน าข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคม  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม  ขอเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
- นางอนุรักษ์  บุญศล เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า ขอรายละเอียดการวิจัยสินค้า

อุปโภคบริโภคที่มีน้ าตาลต่ าทั้งหมด ที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคที่ดีขึ้น และผลงานเด่นชัดที่สุดมีผลงาน
อะไรบ้าง 

 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ๙๙๖,๑๓๔,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่สถานการณ์โควิดท าให้พฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เปลี่ยน ไป ขอทราบผล 
การเปรียบเทียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Onsite ที่มีจ านวนน้อยกว่า Online และการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Onsite 
มีความแตกต่างกับ Online อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการด าเนินงานให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงเด็กและเยาวชน  
ทั่วประเทศอย่างไร โดยเด็กและเยาวชนไม่ต้องไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมการใช้เหตุและผลของวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิตหรือไม่  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ
กระจายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปสู่ท้องถิ่นอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการส่งเสริมครูด้านดาราศาสตร์หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีระบบขนส่งสาธารณะได้ด าเนินการหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี

แนวทางการบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวให้มีพิพิธภัณฑ์  
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 - กรณีการน าวิทยาศาสตร์เข้าถึงเด็กและเยาวชน วิทยาศาสตร์เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน หน่วยงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมา ๑๕ ปี ในทุกจังหวัดและ 
ทุกอ าเภอทุกช่วงวัย เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอาย กลุ่มผู้ พิการ อย่างไรก็ตาม การเข้ามา  
ที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน 

 - กรณีการน าเทคโนโลยีใหม่มาสร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยงานได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือท าเท่านั้น 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ส่วนการขยายพิพิธภัณฑ์สู่ภูมิภาค ขอรับข้อเสนอแนะไปปรึกษาส านัก
งบประมาณต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประสบปัญหาและอุปสรรคในการเดินทาง 

ที่ไม่สะดวก ไม่มีขนส่งมวลชนเข้าถึง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดรถสาธารณะสาย ๑๑๕๓ (รังสิต - หออัคร
ศิลปิน) ให้สามารถเดินทางเข้าไปถีงหน่วยงานได้ 

- หน่วยงานควรมีการจัดท าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและ
เข้าถึงกระบวนการองค์ความรู้ของหน่วยงาน 

 - หน่วยงานควรที่การจัดท าพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือสามารถให้เด็กและเยาวชน  
ในท้องถิน่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม  ขอเอกสาร

รายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรและวุฒิการศึกษาทั้งหมด 
 
ผลการพิจารณา 

 กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ     ๖๔๙,๖๙๗,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและ
เสรีภาพในหน้าที่อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างไร เช่น ปัญหาช้างป่า ปัญหาลิง เป็นต้น 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้ได้รับ
ความเป็นธรรมตามกฎหมาย ที่ยังมีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการปรับปรุงการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านธุรกิจกับสิทธิ
มนุษย์ชนอย่างไร 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการคุ้มครองสิทธิและเสรีเป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ผ่านช่องทางของหมู่บ้าน

ต่าง ๆ โรงเรียนทุกสถาบัน และทุกศาสนา เพ่ือให้รับทราบถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเองและของผู้อ่ืน ซึ่งได้
ด าเนินการท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม และต่อยอดอาชีวะและ
อุดมศึกษา เพ่ือน าผลการทดลองที่ได้ไปออกแบบและน าไปใช้กับกระทรวงศึกษา  และเมื่อถูกละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพจะไปด าเนินการร้องเรียนได้ท่ีไหน และการละเมิดจะถูกลงโทษสถานใด 

 - กรณีการรับเรื่องร้องทุกข์ หน่วยงานด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยเข้าไปเจรจากับ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดในพ้ืนที่นั้น ๆ แต่เมื่อแก้ปัญหาเรียนร้อยประชาชนบางส่วนไม่มีการเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน ส่วนปัญหาช้างป่าและลิงเมื่อมีการร้องทุกข์หน่วยงานต้องเข้าไปหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาตามท่ีได้รับการร้องทุกข์ 

 - ปัจจุบันมีการไกล่เกลี่ย จ านวน ๕๐ ครั้ง มีผู้ที่เข้าร่วมงาน จ านวน ๕๕,๙๐๐ ราย ยืนข้อ
ไกล่เกลี่ย จ านวน ๓๑,๖๐๘ ราย ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๓๕,๐๕๒ ราย เป็นรายละเอียดภาพรวม 

 - กรณีกลไกลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไกล่เกลี่ยภาครัฐ ปัจจุบันหน่วยงานมีการสร้างการ
ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เรียกว่า ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน มี จ านวน ๙๖๐ ศูนย์ ได้รับงบประมาณปีละ 
๑๐๐ คน สามารถสร้างผู้ไกล่เกลี่ยได้ จ านวน ๓,๒๗๘ คน  

 - กรณีการสั่งจ่ายหรือไม่สั่งจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา การไม่สั่งจ่ายถ้าเป็นจ าเลย
ในคดีอาญาแล้วศาลพิพากษาว่ายกประโยชน์แห่งความสงสัย คณะกรรมการจะไม่พิจารณาส่งจ่าย  เมื่อ
หน่วยงานประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอให้จ่ายเป็นหลัก และอยู่ในระหว่างการแก้ไขขยายจากชั้น
พิจารณามาเป็นชั้นการฝากขัง เพ่ิมชั้นผู้ต้องหา และขยายระยะเวลาจาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี ลดขั้นตอนการ
ด าเนินการให้สั่นลงผ่านระบบออนไลน์ 

 - กรณีธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชน หน่วยงานมีการก าหนดแผนใน เรื่อง แรงงาน สิ่งแวดล้อม  
นักปกป้องสิทธิ การลงทุนบริษัทข้ามชาติ  

 - กรณีการติดตามผู้ที่มีหมายจับ หน่วยงานได้ด าเนินการหารือกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางการติดตามในเรื่องนี้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ค้ าประกัน 

เนื่องจาก ปัจจุบันมีกระบวนการที่ท าให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับผิดเพียงผู้เดียว 
 - หน่วยงานควรมีการปลูกฝังและจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเด็ก นักเรียน 

นักศึกษา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพ่ือให้รับทราบถึงสิทธิและเสรีของตนเองและของผู้อื่น 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ขอทราบรายละเอียดการจัด

งานมหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สัญจรทั้งหมดมีกี่จังหวัดและการไกล่เกลี่ยหนี้เป็นหนี้ประเภทอะไรบ้าง 
 - นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การด าเนิน

กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาก าไร พ.ศ. … อย่างไร 
 ๒. ขอทราบว่ากรณีปัญหาการด าเนินคดีกับบุคคลในคราวเดียวกันกับบุคคลที่หมายจับ 

หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันอย่างไร 



๒๖ 
 

๓. ขอรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินเยียวยาส าหรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยใน
คดีอาญาย้อนหลัง ๓ ปี 

- นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณเกี่ยวกับ
การร่างกฎหมายคู่ชีวิตและรายชื่อคณะท างานทั้งหมด 

 
กรมบังคับคดี      ๑,๐๐๘,๕๒๘,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมบังคับคดีในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการมีการด าเนินงานในลักษณะการไกล่เกลี่ยเช่นเดียวกันกับ
หนว่ยงาน ที่เป็นการลดข้อพิพาทก่อนขึ้นสูงศาล ขอทราบกระบวนการด าเนินการแตกต่างกันอย่างไร  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่และประชาชน
หรือไม ่

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดงานมหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สัญจรอย่างต่อเนื่อง
หรือไม ่

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ต้องถูกบังคับคดีตามค าพิพากษา ไม่ให้
ต้องถูกบังคับคดีหรือไม่  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการจัดเก็บและการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการบังคับคดี
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการด าเนินงานตามภารกิจตามกฎหมาย แต่ผลการด าเนินงานอาจมีการกระทบกระทั่ง

ของคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่าย ท าให้ต้องมีฝ่ายที่ไม่พอใจ และการด าเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินเป็นสิ่งที่หน่วยงาน
ด าเนินงานร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 - กรณีส านักงานที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก หน่วยงานได้ใช้พ้ืนที่ร่วมกับศาล จึงท าให้มีข้อจ ากัด 
ในเรื่องของพ้ืนที่ใช้สอย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานออกแบบและขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 - กรณีการยึดทรัพย์ของผู้ค้ าประกัน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพ่ือจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกัน การแจ้งผู้ค้ าประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัด ยกเลิกความรับผิดอย่างลูกหนี้
ร่วม หน่วยงานได้ด าเนินให้ความรู้กับประชาชนในการเป็นผู้ค้ าประกันในการลงนามในสัญญา  

 - กรณีการจัดการไกล่เกลี่ย หน่วยงานได้ด าเนินการรับการไกล่เกลี่ยทั่วประเทศ ๑๑๗ แห่ง 
และจัดให้มีการยื่นขอไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ 

 - กรณีที่เก็บทรัพย์สินจากการบังคับคดี หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและจัดหาพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการประสานกับกรมธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง และไม่ควรเอ าการ

ด าเนินการไกล่เกลี่ยไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม 
 
 
 



๒๗ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ขอรายละเอียดสถิติการบังคับ

คดีลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 - นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอทราบรายละเอียดการจัด

งานมหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สัญจรทั้งหมดมีกี่จังหวัดและการไกล่เกลี่ยหนี้เป็นหนี้ประเภทอะไรบ้าง และ
เกิดผลส าเร็จจ านวนเท่าไร 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๓๕ นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ 

นายไพบูลย์  กระจ่างวุฒิชัย นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 
นายมงคล  นิ่มประเสริฐ นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ  

 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 


